

HƯNG HÀ

# Linh hoạt điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương khi số ca mắc tăng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng. Trước tình hình trên, huyện Hưng Hà đã khẩn trương, linh hoạt điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Xã Thống Nhất hiện là địa phương có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ông Tạ Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay xã có trên 60 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi sức khỏe và điều trị tại nhà. Chúng tôi đã huy động nhân lực, vật tư tổ chức thực hiện test nhanh sàng lọc Covid-19 đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ cao. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo lực lượng y tế xã phối hợp với các thôn tăng cường các biện pháp điều tra, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng và hướng dẫn các ca F0 cách chăm sóc, điều trị bệnh tại nhà. Đặc biệt, khi có phần mềm quản lý, theo dõi sức khỏe F0 tại nhà, chúng tôi thấy hiệu quả hơn trong việc giám sát và thực hiện các biện pháp điều trị tại nhà cho bệnh nhân.



Các địa phương ở Hưng Hà tổ chức test nhanh diện rộng cho những trường hợp nguy cơ cao.

Gần 2 tuần đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, huyện Hưng Hà đã ghi nhận trên 270 học sinh và 11 giáo viên mắc Covid-19, trong đó trên 2.500 học sinh, 133 giáo viên là F1 nguy cơ cao. Toàn huyện có 62 cơ sở giáo dục áp dụng hình

thức học trực tiếp, 23 cơ sở giáo dục kết hợp dạy, học trực tuyến và trực tiếp. Ông Nguyễn Tiến Hoạt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án tổ chức giảng dạy bảo đảm

mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa duy trì chất lượng dạy và học. Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế, bố trí phòng cách ly tạm thời theo quy định; linh hoạt, kịp thời chuyển ngay sang hình thức dạy học trực tuyến khi phát sinh dịch; kết hợp với y tế các xã, thị trấn

tiến hành xét nghiệm diện rộng sàng lọc, bóc tách kịp thời F0 bảo đảm môi trường giáo dục an toàn.

Tại các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện như đền Trần (xã Tiến Đức), đền Tiên La (xã Đoàn Hùng), công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Ông Đặng Vũ Trần Nhã, thủ nhang đền Tiên La cho biết: Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế là yêu cầu bắt buộc khi đến dâng hương, chiêm bái tại đền Tiên La. Ngoài đặt các biển báo, chúng tôi còn thường xuyên nhắc nhở trên hệ thống loa truyền thanh để du khách nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, chúng tôi quy định không tập trung quá 20 người cùng một thời điểm vào đền và thời gian của mỗi đoàn khách vào dâng hương không quá 10 phút để tránh tập trung đông người.

Ông Nguyễn Viết Xô, thôn Tiên La, xã Đoàn Hùng cho biết: Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chúng tôi cũng rất lo lắng; tuy nhiên, được sự tuyên truyền thường xuyên của chính quyền địa phương nên chúng tôi hiểu và thực hiện đầy đủ các

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như hạn chế tiếp xúc chỗ đông người để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà ghi nhận hơn 2.800 ca mắc Covid-19 mới, xuất hiện ổ dịch tại các xã: Phúc Khánh, Kim Trung, Thống Nhất... Hiện toàn huyện đang quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe và điều trị cho trên 1.700 ca mắc Covid-19. Trong đó, theo dõi sức khỏe và điều trị tại nhà 1.566 ca. Nhằm kịp thời ngăn chặn, không để dịch bùng phát trên diện rộng, huyện đã tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện cho biết:

Chúng tôi tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác cho người dân; khuyến khích người dân chủ động thực hiện xét nghiệm ngay sau khi tiếp xúc với các trường hợp có nguy cơ hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở... Khi xuất hiện các ca F0, chủ động khoanh vùng, khẩn trương xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất; thực hiện đánh giá, phân loại cách ly, điều trị F0 theo quy định; đặc biệt, kiểm tra bảo đảm về điều kiện cơ sở vật chất, tình trạng sức khỏe của người bệnh để quyết định cách ly, điều trị tại nhà hoặc đưa đi cách ly, điều trị tập trung; có phương án để người bệnh điều trị tại nhà được tiếp cận y tế sớm nhất; quản lý

chặt chẽ việc thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà, không để dịch lây lan trong gia đình cũng như cộng đồng; quản triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế tiếp xúc chỗ đông người, tham gia các lễ hội đầu năm, không đi chuyển ra tỉnh ngoài khi không thật sự cần thiết; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, chung sống an toàn với dịch Covid-19.

Với phương châm bình tĩnh, kiên quyết, huy động toàn thể lực lượng tham gia phòng, chống dịch, Hưng Hà quyết tâm kiểm soát dịch hiệu quả, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định đời sống nhân dân.

THANH THUY



Huyện Hưng Hà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

## Nâng cao chất lượng giáo dục STEM

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại. Dạy học theo định hướng STEM là giảng dạy tích hợp bốn lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, theo nguyên tắc giảng dạy kiến thức thông qua thực hành. Những năm qua, nhờ áp dụng STEM, chất lượng giáo dục tại nhiều cơ sở giáo dục đã nâng lên rõ rệt.



Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học STEM, Trường THPT Đông Thụy Anh thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Thái Thụy là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng giáo dục STEM trong trường học. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Mô hình giáo dục STEM được triển khai thực hiện từ năm 2014 tại nhiều trường trên địa bàn huyện với khởi đầu từ nền tảng vững chắc là văn hóa đọc, được xây dựng kiến tri thông qua các tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học. "Học thông qua hành" đây là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của mô hình giáo dục STEM. Không chỉ có tính chất liên môn, mô hình giáo dục hiện đại này còn giúp học sinh có thể ghi nhớ nhanh kiến thức khoa học và vận dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Nhờ áp dụng triệt để giáo dục STEM trong trường học, năm học vừa qua, huyện vẫn duy trì chất lượng đại trà, chất lượng giáo dục mới nhon ổn định và nâng cao, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu tỉnh và là đơn vị điển hình toàn

quốc về kết quả các sân chơi giải Toán, Tiếng Anh, Vật lý qua mạng, Trang nguyên tiếng Việt và giáo dục STEM cho học sinh. Tại Trường Mầm non Thụy Dương, việc áp dụng phương pháp giáo dục STEM giúp nhà trường có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Cô giáo Bùi Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Sau 1 năm ứng dụng phần mềm STEM JUNIOR, cùng với thực hiện các phương pháp giáo dục theo mô hình STEM, trẻ rất hứng thú, giúp trẻ lĩnh hội tri thức và rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, sự mạnh dạn, tự tin, hào hứng và sôi nổi tham gia các hoạt động. Không chỉ ở cấp học mầm non, tiểu học hay THCS, hiện nay việc đẩy mạnh ứng dụng STEM được các trường THPT đặc biệt quan tâm. Tại Trường THPT Đông Thụy Anh, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học STEM của trường hiện có hơn 100 học sinh của cả 3 khối lớp

10, 11, 12. Cùng nhau tìm hiểu kiến thức khoa học qua sách báo, mạng internet... đến nay câu lạc bộ đã cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học: xà phòng được làm từ đầu ăn đã qua sử dụng, công thức pha chế dung dịch trồng cây rau và hệ thống Vhydro tự điều chỉnh dung dịch trồng cây rau thủy canh hay công nghệ nhân giống invitro cây lan phi điệp tím... Những dự án khoa học trên đều mang tính ứng dụng cao, đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi khoa học của tỉnh. Cô giáo Vũ Thị Mai, môn Công nghệ đồng thời cũng là giáo viên phụ trách câu lạc bộ chia sẻ: Câu lạc bộ này xuất phát từ sự động viên của Ban giám hiệu nhà trường và niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học của các em học sinh. Lúc đầu chỉ có một vài em tham gia, tuy nhiên, thành công của các dự án khoa học đã thu hút đông đảo học sinh đến với câu lạc bộ. Với vai trò là giáo viên hướng dẫn, tôi chỉ định hướng các em cách

làm, các bước triển khai đến nhân rộng thực tế đều do các em thực hiện. Tôi thấy giáo dục STEM có hiệu quả rất lớn khi áp dụng trong trường học.

Tại Kiến Xương, ngành giáo dục huyện đã triển khai và nhân rộng mô hình giáo dục hiện đại này đến các cơ sở giáo dục trên toàn huyện. Đến nay, phần lớn các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đã xây dựng được câu lạc bộ giáo dục STEM hoạt động thường xuyên trong tuần, mỗi câu lạc bộ có từ 30 - 50 học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện. Các bài giảng được đăng tải lên chuyên mục giáo dục STEM trên website của ngành. Nhiều chuyên đề về giáo dục STEM được tổ chức, trong đó học sinh sẽ vận dụng những kiến thức liên môn đã học để giải quyết nhiều dự án như: chế tạo máy phát điện gió, máy cắt mài đa năng, giường thông minh hỗ trợ người bệnh. Ông Hoàng Tiến Mạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Thực tế cho thấy, thông qua hoạt động giáo dục STEM thì học sinh hình thành được những kiến thức mới rất nhẹ nhàng, giúp các em tự tin, rèn khả năng hợp tác làm việc nhóm rất tốt. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục huyện triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời gian tới, để giáo dục STEM thực sự hiệu quả, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà trường trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về thực hiện mô hình giáo dục STEM, giúp học sinh khơi gợi lòng đam mê khoa học, tìm tòi sáng tạo để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Mặc dù mô hình giáo dục STEM có nhiều ưu điểm nhưng hiện nay chưa được nhân rộng trong tất cả các trường học trên phạm vi toàn tỉnh bởi còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất và công tác tập huấn đội ngũ cán bộ, giáo viên. Bởi vậy cần có sự quan tâm đầu tư hơn nữa để mô hình giáo dục hiện đại này được phát huy, giúp trang bị cho học sinh hành trang tốt nhất để thích ứng và phát triển trong thời đại công nghệ 4.0.

DẶNG ANH

## Tích cực lao động sản xuất và phòng dịch sau tết

Sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán, phần lớn các doanh nghiệp đã bắt tay ngay vào sản xuất, công nhân lao động trở lại làm việc với sự đồng hành của các cấp công đoàn cùng sự kỳ vọng về tình hình dịch bệnh được đẩy lùi, kinh tế phát triển.

Đến nay, gần 100% công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc. Con số đó cho thấy tư tưởng "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" đã không còn trong suy nghĩ của hầu hết người lao động. Phần khởi trong những ngày đầu làm việc của năm mới, chị Vũ Thị Nguyễn, công nhân Công ty Tân Đệ chia sẻ: Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng nhưng lãnh đạo Công ty vẫn tạo việc làm và mức thu nhập ổn định cho người lao động. Tôi rất cảm ơn và hứa sẽ tích cực lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Văn Hai, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Tactician (thành phố Thái Bình) cho biết: Thời gian nghỉ tết thực sự quý đối với người lao động để được đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, theo tôi, trách nhiệm với công việc là vấn đề mỗi người lao động cần phải ý thức bởi làm việc tại Công ty, người lao động chúng tôi luôn được quan tâm chăm lo về đời sống, việc làm, thu nhập và được bảo đảm mọi chế độ, chính sách. Sự quan tâm chăm

lo đó là động lực để người lao động gắn bó với Công ty. Cũng chính vì thế, chúng tôi sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc sau khi nghỉ tết để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Theo báo cáo của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, tính đến ngày 15/2 đã có gần 100% doanh nghiệp trở lại sản xuất với trên 97% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết. Công đoàn cơ sở đã nắm bắt tình hình tư tưởng, quan tâm chăm lo việc làm của công nhân sau tết. Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Tết vừa qua, công nhân, người lao động rất phấn khởi nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong việc bảo đảm tiền lương, thưởng tết cũng như thăm hỏi, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Để thu hút người lao động trở lại làm việc đúng hạn, ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp có chế độ tặng quà lì xì, tăng lương cho người lao động trở lại làm việc trong ngày đầu tiên. Công đoàn cũng yêu cầu doanh nghiệp cùng với công đoàn cơ sở chăm lo bảo đảm đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, vừa sản xuất, kinh doanh vừa bảo đảm công tác phòng, chống

dịch để người lao động yên tâm làm việc. Ông Nguyễn Văn Nguyễn, Chủ tịch Công đoàn Công ty THHH Creative Source Việt Nam, xã Minh Lăng (Vũ Thư) cho biết: Trong kỳ nghỉ tết, người lao động đi lại, tiếp xúc với nhiều người ở vùng khác về. Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, Công ty đã tổ chức test nhanh cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trước khi khai xuân. Ngoài ra Công ty tăng cường công tác phòng, chống dịch như công nhân đến làm việc phải đeo khẩu trang, sát khuẩn... Bà Phạm Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Tân Đệ cho biết: Về công tác phòng, chống dịch, Công ty đã thành lập ban phòng, chống dịch. Trước và sau tết thường xuyên tuyên truyền tới người lao động về người lao động nắm tình hình, chủ động thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Công ty cũng cho dựng các vách ngăn giữa các chuyển, tổ chức test Covid-19 tại chỗ và bố trí cho công nhân ăn tại chỗ.

Sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp, các cấp công đoàn cùng tinh thần làm việc tích cực của người lao động ngay từ những ngày đầu năm mới sẽ góp phần để năm 2022 toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

MAI THỤ



Sản xuất tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam, xã Minh Lăng (Vũ Thư).